

คุณูปการและเกียรติประวัติ
นายคำรณ โกมลศุกกิจ
ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒



นายคำรณ โกมลศุกกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๑๗ และได้รับปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามลำดับ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการเมืองการปกครอง สำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” จากสมาคมข้าราชการพลเรือน และรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาสงเคราะห์ประชาชน

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคำรณ โกมลศุกกิจ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งผู้หนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้จัดนำคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เดินทางไปพบนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่ทำเนียบรัฐบาล และเป็นผู้เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงรายต่อ นายกรัฐมนตรี นับเป็นปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่นั้นมา

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายคำรณ โกมลศุกกิจ ได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การเตรียมการจัดตั้งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาทิ การระดมทุนเพื่อเป็นค่าชดเชยที่ดินบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยและถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ร่วมบุกเบิกการสร้างทางเข้ามหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในผู้นำการดำเนินกิจกรรม

ปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นปฐมฤกษ์รวมทั้งยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการวางระบบการบริหารงานบุคคลโดยได้ออกระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาจวบจนปัจจุบัน

จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังที่กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ นายคำรณ โกมลศุภกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

